

อิสรภาพแห่งความคิด

ไทยโพสต์

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 1 ปจอ

ม.นอกระบบระสำ'ทปอ.รักตัว-ลี้

ศึกษาธิการ ● "วิจิตร" เผยเหตุถอนร่าง พ.ร.บ.มข. ออกนอกระบบเพราะเกิดเสียงแตกในสภามหาวิทยาลัย ย้ำไม่เชื่อออกนอกระบบแล้วค่าหน่วยกิตจะแพง "สมพงษ์ จิตระดับ" ฉะที่ประชุม ทปอ.พูดถึงแต่เรื่องหลักประกันฯ อุดหนุนและผลประโยชน์ตัวเอง แต่ไม่เจียดกรายถึงประโยชน์ที่นัก ศึกษาได้รับ หรือผลด้านลบอื่นๆ เชื้อออกนอกระบบเมื่อไหร่ ทุกมหาวิทยาลัยควมเข้าขึ้นค่าหน่วยกิตแน่

นายวิจิตร ศรีธำณัฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงการประชุมการนำเสนอร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 พ.ย.ที่ผ่านมาว่า เนื่องจากคณะกรรมการของสภา มข.ท่านหนึ่งได้ทักท้วงในภายหลังว่า ร่าง พ.ร.บ.มข.ขอนแก่น เข้าสู่การพิจารณาในสภามหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างรวบรัดเกินไป ดังนั้น ทาง ศธ.จึงเสนอให้ มข.นำร่างดังกล่าวไปสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง โดยขอให้เอาข้อร้องเรียนไปพิจารณาด้วย

"การเสนอร่าง พ.ร.บ.ในกำกับของแต่ละมหาวิทยาลัย ผมได้ชี้แจงไปแล้วละมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการแล้วว่า มหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะออกนอกระบบจะต้องยึดหลักความสมัครใจ เมื่อของ มข.มีการทักท้วงจึงจำเป็นต้องชะลอไว้ก่อน ซึ่งผมก็ได้ทำหนังสือชี้แจงไปยัง มข.แล้ว" รมว.ศธ.กล่าว

รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ หากร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับฉบับใดไม่ผ่านการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยก็ไม่เป็นไร เนื่องจาก ศธ.ได้กระจายอำนาจให้แก่แต่ละมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบและตัดสินใจเอง และไม่มีกำหนดกรอบเวลาเรื่องนี้ชัดเจนว่าจะต้องเสนอ ครม.เมื่อไหร่

นายวิจิตรกล่าวต่อถึงกรณีนี้ที่นักศึกษาร้องเรียนว่าถ้าออกนอกระบบแล้วค่าหน่วยกิตจะแพงขึ้นว่า ตนทราบว่ามีนิสิต นักศึกษาด้านระบบดังกล่าวจึงอยากชี้แจงว่าหากจะคัดค้านให้ไปร้องเรียนกับทางมหาวิทยาลัย รัฐบาลจะทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนแล้วที่อ้างว่าค่าหน่วยกิตแพงก็ไม่จริงเสมอไป เช่น ม.เทคโนโลยีสุรนารี ออกนอกระบบมา 16 ปีก็ไม่เคยเพิ่มหน่วยกิต หรืออย่าง ม.แม่ฟ้าหลวง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ ม.สงขลบุรี 2 แห่งออกนอกระบบแล้วก็ไม่

เห็นมีปัญหา

"ผมเชื่อว่านักศึกษาเขาควบคุมดูแลผลประโยชน์ของตนเองได้ หากที่ไหนเอาเปรียบเด็กก็คงประท้วงหรือไม่ก็ย้ายที่เรียน เพราะเขาไม่ใช่เด็กอนุบาล แต่โตแล้วมีความคิดแล้ว แต่ขณะเดียวกันผมก็ไม่อยากให้เขาทำตัวเป็นเด็กที่ไม่มีเหตุผลในบางเรื่อง โดยเฉพาะการออกมาคัดค้าน ที่ควรเอาข้อเท็จจริงมาพูด" ศ.ดร.วิจิตรกล่าว

ด้าน รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์ว่า ในความเห็นส่วนตัว อย่างแรกตนอยากท้วงติงถึงความเห็นในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการค้าเนืองงาน ม.ในกำกับของรัฐที่ไม่ได้มีการพูดถึงผลกระทบต่อด้านลบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้ว ไม่ว่าจะเป็นความเป็นธรรมในเรื่องค่าหน่วยกิต, การดูแลหลักสูตรที่เด็กอยากเรียนแต่มหาวิทยาลัยไม่เปิด, เรื่องคุณภาพของอาจารย์หรือเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ แต่พูดถึงกันแต่เรื่องงบประมาณอย่างเดียว จึงอยากให้ทาง ทปอ.พูดหรือเคลียร์เรื่องมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐให้ชัดเจนด้วย

อีกทั้งที่ รมว.ศธ.อ้างว่า มหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบไปแล้ว อย่าง ม.สุรนารีที่ไม่เพิ่มค่าหน่วยกิตก็เพราะขณะนี้มหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบเป็นจำนวนน้อยอยู่ เพียง 6 สถาบัน แต่ลองคิดว่าถ้าในอนาคตอันใกล้มีมหาวิทยาลัยออกนอกระบบอีกสัก 20-30 แห่ง ในขณะที่รัฐยังดึงตัก มหาวิทยาลัยจะเอาเงินจากส่วนใดมาบริหารจัดการ และเป็นที่ยืนยันว่าเงินที่ได้นอกเหนือจากรัฐสนับสนุนนั้นคือเงินค่าหน่วยกิตของผู้เรียน จึงมีความเป็นไปได้มากกว่าจะมีการเพิ่มค่าหน่วยกิตที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก

"ผมอยากให้หันมาพูดความจริง อย่าโกหก เพราะปัจจุบันนี้มีมหาวิทยาลัยก็มัดมือชกเพิ่มค่าเล่าเรียนกับนักศึกษาแบบเงิบๆ โดยขึ้นในส่วนอื่นๆ ทุก 2-4 ปี และรัฐเองก็อุดหนุนมหาวิทยาลัยลดลงถึง 5% ในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งถ้ามหาวิทยาลัยออกนอกระบบก็จะกลายเป็นถึงธุรกิจมากขึ้น และแม้ว่าจะให้มีหลักประกันที่รัฐต้องอุดหนุนเงินให้สถาบันอุดมศึกษาให้เพียงพอหรือเท่าเดิม แต่เมื่อออก

นอกระบบแล้วก็มีข้ออ้างในการให้งบฯ เท่าเดิม หรือน้อยลงกว่าเดิมอย่างนั้นแล้ว เมื่อหาหนทางใน

การเพิ่มงบฯ จารย์ประจำ

